

Với sứ mệnh làm cầu nối giữa Việt Nam và Nhật Bản. Chúng tôi mong muốn mang lại tiếng cười hạnh phúc cho tất cả mọi người



**Điểm nổi bật
của công ty và
mô tả doanh
nghiệp**

LỜI CHÀO CỦA GIÁM ĐỐC

GIÁM ĐỐC NGUYỄN KHẮC TÙNG

NHÀ SÁNG LẬP Founder-giám đốc điều hành : NGUYỄN KHẮC TÙNG
Từ khi sang Nhật Bản với tư cách là thực tập sinh kỹ năng năm 2011, được tiếp xúc với nhiều người Nhật và tìm hiểu về văn hóa Nhật Bản, tôi nảy sinh mong muốn trở thành "cầu nối giữa Nhật Bản và Việt Nam" trong tương lai. Sau đó, vào tháng 3 năm 2020, sau một quá trình dài học tập rèn luyện, tích lũy kinh nghiệm, chúng tôi đã thành lập "Công ty TNHH JV BUSINESS PARTNERS" và thực hiện bước đầu tiên để đạt được mục tiêu của mình. Hiện tại, chúng tôi đang từng ngày cống hiến hết mình với sự ủng hộ của khách hàng trong nhiều lĩnh vực ngành nghề, tập trung vào nguồn nhân lực nước ngoài tư vấn kinh doanh và kinh doanh xuất nhập khẩu các sản phẩm đa dạng. Chúng tôi sẽ tiếp tục đóng góp vào sự phát triển của cả Nhật Bản và Việt Nam dựa trên niềm tin rằng "Niềm vui của khách hàng là niềm vui của tôi", vì vậy chúng tôi rất trân trọng sự ủng hộ của các bạn.

GIỚI THIỆU CÔNG TY

TÊN CÔNG TY	CÔNG TY CỔ PHẦN JV BUSINESS PARTNERS
GIÁM ĐỐC	NGUYỄN KHẮC TÙNG
VỐN ĐIỀU LỆ	500 Vạn yên
ĐỊA CHỈ	〒303-0003 ibarakiken,jousoushi,mitsukaido,hashimotocho,3600-2
TEL: • FAX	0297-33-9217
NGÂN HÀNG GIAO DỊCH	Ngân hàng tsukuba
URL	https://vn.jvgroup.jp/

Dịch vụ

TƯ VẤN HỖ TRỢ XÍ NGHIỆP NHẬT BẢN ĐẦU TƯ/PHÁT TRIỂN TẠI VIỆT NAM

Các công ty từ nhiều ngành công nghiệp đang mở rộng vào Việt Nam, một quốc gia đang phát triển nhanh chóng. Chúng tôi có mối quan hệ thân thiện với các văn phòng chính phủ tại Việt Nam và các công ty khác nhau, chẳng hạn như phân tích rủi ro / chiến lược khi vào Việt Nam, đi cùng với các chuyến thăm thực địa, điều tra pháp lý tại Việt Nam, giới thiệu các công ty địa phương tại Việt Nam, v.v. Chúng tôi hỗ trợ tất cả các khía cạnh đầu tư của Việt Nam và mở rộng. Vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu bạn đang có ý định đầu tư hoặc mở rộng sang Việt Nam.

KINH DOANH XUẤT/NHẬP KHẨU SẢN PHẨM

Chúng tôi tham gia xuất nhập khẩu nhiều mặt hàng, bao gồm xuất khẩu nguyên liệu giấy tái chế (giấy phế liệu), nhập khẩu các mặt hàng thiết yếu hàng ngày như khẩu trang, và nhập khẩu các sản phẩm thực phẩm của Việt Nam. Chúng tôi cũng cung cấp các dịch vụ hỗ trợ như nghiên cứu thị trường về sản phẩm khi bạn thực hiện các hoạt động xuất nhập khẩu với Việt Nam.

TƯ VẤN/HỖ TRỢ TÌM VIỆC, CHUYỂN VIỆC, VIZA

1, Hỗ trợ tìm việc tại nhật bản. -Giới thiệu công việc cho kĩ sư:IT,thiết kế cad cam,kĩ sư xây dựng,cơ khí... -Kĩ năng đặc định:Đa ngành nghề -Thực tập sinh kĩ năng:hỗ trợ tìm hiểu tư vấn xí nghiệp tốt. -Việc làm thêm bán thời gian:Viza du học,tị nạn,đoàn tụ gia đình. 2,Hỗ trợ việc xin viza,gia hạn viza.

HOẠT ĐỘNG XÃ HỘI

Là một phần trong hoạt động hỗ trợ cuộc sống của người Việt Nam đang làm việc tại Nhật Bản, chúng tôi hỗ trợ các hoạt động quản lý đội bóng " Moriya FC Việt Nam". Chúng tôi cũng thực hiện các hoạt động thu thập thực phẩm còn hạn, thực phẩm bán thừa từ các công ty thực phẩm đông lạnh nhằm cung cấp cho các bạn lao động việt nam tại nhật bản.